



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

- อาเซอร์ไบจานขับไล่นักการทูตอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

๒. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

- รัฐบาลอิหร่านติดตั้งกล้องตามที่สาธารณะเพื่อตรวจสอบสตรีที่ไม่สวมฮิญาบ

๑. อาเซอร์ไบจานขับไล่นักการทูตอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น (๗ เมษายน ๒๕๖๖ : สำนักข่าว Aljazeera)

อาเซอร์ไบจานขับไล่นักการทูตอิหร่านจำนวน ๔ คน ออกนอกประเทศ เนื่องจากกระทำการที่ยั่ว อันเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ถดถอย

การขับไล่นักการทูตดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อาเซอร์ไบจานได้จับกุมชาย ๖ คน ซึ่งอ้างว่า มีความเชื่อมโยงกับหน่วยสืบราชการลับของอิหร่าน และกำลังวางแผนก่อรัฐประหารในประเทศอาเซอร์ไบจาน

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอิหร่านตึงเครียดมานาน โดยอาเซอร์ไบจานเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของตุรกี คู่ปรับกับอิหร่านตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ อาเซอร์ไบจานยังได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลคู่ปรับของอิหร่าน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

กระทรวงต่างประเทศอาเซอร์ไบจาน แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำอาเซอร์ไบจานเข้าพบ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า นักการทูต ๔ คนของสถานทูตอิหร่านถูกประกาศให้เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา โดยให้เดินทางออกนอกประเทศภายใน ๔๘ ชั่วโมง

ทางการอาเซอร์ไบจาน กล่าวว่า นักการทูตทั้ง ๔ คน กำลังดำเนินกิจกรรมที่ “ไม่เหมาะสมกับสถานะทางการทูต” แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ อาเซอร์ไบจานแถลงว่า ได้จับกุมชาวอาเซอร์ไบจาน ๖ คน ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากหน่วยสืบราชการลับของอิหร่านเพื่อสร้างความไม่สงบในประเทศ

อาเซอร์ไบจานปิดสถานทูตในกรุงเตหะรานในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ หลังจากหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงถูกสังหาร และเปิดสถานทูตในอิสราเอลแทนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อิหร่านกล่าวโจมตีอาเซอร์ไบจานเพราะใกล้ชิดอิสราเอลเกินไป โดยกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน แถลงว่า ความสัมพันธ์ที่เริ่มใกล้ชิดกันระหว่างอาเซอร์ไบจานและอิสราเอลเป็นการต่อต้านอิหร่าน

อาเซอร์ไบจานวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านที่ให้การสนับสนุนอาร์เมเนียในความขัดแย้งยาวนานหลายทศวรรษเหนือภูมิภาคนากอร์โน-คาราบัค

ที่มา : <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/6/azerbaijan-expels-four-iranian-diplomats-amid-rising-tensions>

๒. รัฐบาลอิหร่านติดตั้งกล้องตามที่สาธารณะเพื่อตรวจสอบสตรีที่ไม่สวมฮิญาบ (๘ เมษายน ๒๕๖๖, สำนักข่าว BBC)

ทางการอิหร่านได้เริ่มติดตั้งกล้องในที่สาธารณะเพื่อตรวจสอบสตรีที่ไม่ยอมคลุมฮิญาบ ซึ่งสตรีที่ไม่คลุมฮิญาบจะได้รับค่าเตือนเป็นข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยตำรวจกล่าวว่า มาตรการนี้จะช่วยป้องกันการต่อต้านกฎหมายฮิญาบ

การประท้วงต่อต้านของสตรีเกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๕ จากการเสียชีวิตของ Mahsa Amini หญิงสาวชาวเคิร์ดที่ถูกจับในข้อหาละเมิดกฎหมายคลุมฮิญาบ

นับตั้งแต่การเสียชีวิตของ Amini มีสตรีเล็กคลุมฮิญาบจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการถูกจับกุมก็ตาม

สตรีในอิหร่านถูกบังคับให้คลุมผมด้วยฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะ) ตามกฎหมาย นับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดให้มีการตีความกฎหมายศาสนาอย่างเข้มงวด สตรีที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกปรับหรือถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ชี้แจงเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายนว่า ผ้าคลุมฮิญาบเป็นหนึ่งในรากฐานทางอารยธรรมของประเทศอิหร่านและเรียกร้องให้เจ้าของธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ รักษากฎหมายโดยต้องตรวจสอบสอดส่องอย่างเข้มงวด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกิดเหตุการณ์ชายคนหนึ่งปาโยเกิร์ตใส่ผู้หญิงสองคนที่ไม่คลุมฮิญาบ ต่อมาผู้หญิง ๒ คนดังกล่าวถูกจับกุมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฮิญาบ และชายคนที่ปาของใส่นั้นก็ถูกจับกุมเช่นกัน

ผู้ประท้วงหลายพันคนในอิหร่านถูกจับกุม และมีคนจำนวน ๔ คนถูกประหารชีวิตตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา แต่ทางการยังคงยืนยันว่า จะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากกว่านี้

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน นาย Ebrahim Raisi ประธานาธิบดีอิหร่าน ย้ำว่า สตรีอิหร่านต้องสวมฮิญาบ เนื่องจากเป็นข้อบังคับตามศาสนา

อย่างไรก็ตาม นาย Gholagholamhossein Mohseni-Ejei ประธานศาลยุติธรรมของอิหร่านกล่าวว่า การปราบปรามผู้ฝ่าฝืน อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมให้สตรีปฏิบัติตามกฎหมาย

“ปัญหาทางศีลธรรมต้องแก้ไขด้วยวิธีทางศาสนา หากเราแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจับกุมและคุมขัง เราจะต้องเผชิญกับผลกระทบอีกหลายอย่าง และจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ” ประธานศาลยุติธรรมกล่าว

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-65220595>

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๐ เมษายน ๒๕๖๖